



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยงค์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพระโขนง โทร. ๐ ๒๓๑๑ ๗๗๔๒

ที่ กท ๔๕๑๑.๐๔/ ๒๕๖

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมวิชาการ ค่าวิชาการสัปดาห์วิทย์คิดแบบ science
โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยงค์อุปถัมภ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

โรงเรียนวัดธรรมมงคล(หลวงพ่อวิริยงค์อุปถัมภ์) ขอส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
การจัดซื้อวัสดุกิจกรรมวิชาการ ค่าวิชาการสัปดาห์วิทย์คิดแบบ science ตามแผนการใช้จ่ายเงินค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยงค์อุปถัมภ์) มาด้วยแล้ว จำนวน ๒ ชุด มาเพื่อโปรด
ดำเนินการ ดังนี้

๑. นำลงประกาศทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร (www.bangkok.go.th)
๒. ปิดประกาศ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน และนำลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(www.bangkok.go.th/prakhanong) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
๓. ปิดประกาศ ณ บอร์ดศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นางณัฐมน ชุมมุง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยงค์อุปถัมภ์)



ประกาศโรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยงค์อุปถัมภ์)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมวิชาการ ค่ายวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์คิดแบบ science ง่ายนิดเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยงค์อุปถัมภ์) ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุกิจกรรมวิชาการ ค่ายวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์คิดแบบ science ง่ายนิดเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุกิจกรรมวิชาการ ค่ายวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์คิดแบบ science ง่ายนิดเดียว(๑๔.๑๑.๑๕.๐๗) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พานิชเจริญ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๔๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


ณัฐมน ชุมมง

(นางณัฐมน ชุมมง)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดธรรมมงคลฯ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร